



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2566

เรื่อง

1. 'สศก.'เผยส่งออกสินค้าเกษตรไทยแตะแสนล้าน
2. สศก.ชี้ส่งออกสินค้าได้เปรียบดุลการค้าอาเซียน
3. จับตากร.คุมอาหารสัตว์อีกปี
4. "จूरินทร์" ต่ออายุควบคุมอาหารสัตว์
5. บอร์ดราคาสินค้าถูกแผนกำกับดูแลปี66 ส่วนไข่ไก่แพงไม่หยุดปมต้นทุนผลิตพุ่ง
6. รองปลัดฯลงพื้นที่เยี่ยมตลาดกลางยางพาราที่สงขลาแนะนำข้อปฏิบัติ
7. เกษตรฯร่วมแลกเปลี่ยนพลิกโฉมเกษตร-อาหารยั่งยืน
8. ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยม
9. กรมชลประทานจับมือ UNDP สร้างภูมิคุ้มกันรับมือโลกร้อน นำร่องโครงการ...
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. ธ.ก.ส.-ธอส.ช่วยลูกหนี้เต็มพิกัด
12. สก๊อปพิเศษ: แปลงใหญ่จังหวัด ต.บ้านหัน จ.ขอนแก่น เดินหน้ายกระดับการ...

สื่อ

- สยามรัฐ
แนวหน้า
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
ไทยโพสต์
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
สยามรัฐ

'สศก.'เผยส่งออกสินค้าเกษตรไทยแตะแสนล้าน

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและยางพาราธรรมชาติของไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ในช่วง 3 เดือนแรก (ม.ค.-มี.ค.) ปี 2566 พบว่า ไทยมีมูลค่าการค้า รวม 148,736 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.18 ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยมีมูลค่าส่งออก 101,062 ล้านบาท สำหรับการนำเข้ามีการขยายตัวลดลง โดยมีมูลค่าการนำเข้า 47,674 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 2.81

เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้ว ไทยยังคงได้เปรียบดุลการค้าในตลาดอาเซียนช่วง 3 เดือนแรก คิดเป็นมูลค่า 53,387 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.53) โดยตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ อินโดนีเซีย มีมูลค่าการส่งออก 26,290 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.01 รองลงมา คือ มาเลเซีย มีมูลค่าส่งออก 18,001 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.81 โดยสถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยยังคงเติบโตได้ดีและสินค้าเกษตรไทยก็ยังคงเป็นที่ต้องการในตลาดอาเซียนและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการขยายช่องทางตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรมากขึ้น ซึ่งจะเป็ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการค้าให้เติบโตต่อไป

สศก.ชี้ส่งออกสินค้า ได้เปรียบดุลการค้าอาเซียน

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและยางพาราธรรมชาติของไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ ช่วง 3 เดือนแรก (มกราคม-มีนาคม) ปี 2566 ว่าไทยมีมูลค่าการค้ารวม 148,736 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.18 ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยมีมูลค่าส่งออก 101,062 ล้านบาท สินค้าเกษตรส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำตาล เช่น น้ำตาลทรายแดง น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายบริสุทธิ์ / เครื่องดื่มชูกำลัง / ข้าว / เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น นมยูเอชที นมถั่วเหลือง / อาหารปรุงแต่ง เช่น เต้าหู้ แอลกอฮอล์ผง ครีมเทียม / น้ียงธรรมชาติ / อาหารสุนัขหรือแมว / ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส / ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้เลี้ยงสัตว์

สำหรับการนำเข้ามีการขยายตัวลดลง โดยมีมูลค่าการนำเข้า 47,674 ล้านบาท

ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 2.81 สินค้าเกษตรนำเข้าสำคัญ ได้แก่ มันสำปะหลัง เช่น มันเส้น มันสำปะหลังอัดเม็ด และมันสำปะหลังแช่แข็ง / เมล็ดข้าวโพดสำหรับคั่ว (ป๊อบคอร์น) และข้าวโพดสำหรับบริโภค และทำอาหารสัตว์ / อาหารปรุงแต่ง เช่น เต้าหู้ แอลกอฮอล์ผง ครีมเทียม / นูรีที่ มียาสูบ / อาหารปรุงแต่งสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก / ไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืช เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด มะพร้าว ถั่วลิสง ฯลฯ

ทั้งนี้ ไทยยังได้เปรียบดุลการค้าตลาดอาเซียน 3 เดือนแรก คิดเป็นมูลค่า 53,387 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.53) โดยตลาดที่มีมูลค่าการค้าส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อินโดนีเซีย มีมูลค่าการค้าส่งออก 26,290 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.01 รองลงมา คือมาเลเซีย มีมูลค่าส่งออก 18,001 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.81 และอันดับที่ 3 คือ กัมพูชา มีมูลค่าส่งออก 13,331 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.17

จับตากร.คุมอาหารสัตว์อีกปี

● เกษตรกรขี้ต้นทุนพุ่งทำไข่แพง



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 16 มิ.ย. นี้ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ ร.ม.ว.พาณิชย์ จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) โดยมีวาระพิจารณาสำคัญเกี่ยวกับทบทวน และต่ออายุบัญชีสินค้าและบริการควบคุมประจำปี ซึ่งมีหลายสินค้าที่ต้องจับตา โดยเฉพาะอาหารสัตว์ที่ขณะนี้ราคาทรงตัวในระดับสูงจนทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยง และประชาชนที่บริโภคเนื้อหมู เนื้อไก่ ไก่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาสินค้าปลายทางที่เพิ่มขึ้น

“ในการประชุมครั้งนี้มีการคาดว่า กระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาต่ออายุอาหารสัตว์ ให้อยู่ในบัญชีสินค้าควบคุมต่อไปอีกปี จะควบคุมทั้งราคา หากอาหารสัตว์จะปรับขึ้นราคาต้องมีการขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ ก่อน รวมถึงต้องมีการแจ้งปริมาณ สต็อกให้กรมรับทราบสม่ำเสมอด้วย”

นายวัฒนศักดิ์ เตือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวหลังหารือกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ว่า จากข่าวราคาไข่ไก่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น กรมฯ ได้ติดตามสถานการณ์การผลิตและการค้าไข่ไก่มาตลอดโดยพบว่า ปริมาณไข่ไก่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลมากขึ้นขณะนี้ไข่ไก่ออกสู่ตลาด 4.3 ล้านฟองต่อวัน เพียงพอต่อการบริโภค 41.5 ล้านฟอง ไม่มีปัญหาขาดแคลน

“ยอมรับว่าผลจากสภาวะอากาศร้อนจัดตั้งแต่ต้นปี ส่งผลให้ไก่กินอาหารได้ลดลง และออกไปขนาดเล็กลง เช่น เดิมไข่ไก่ เบอร์ 0 จะมีสัดส่วน 15% ของไข่ทั้งหมด แต่เหลือ 5% เบอร์ 1 จากเดิม 25% เหลือ 15% แต่

ไข่ขนาดเล็ก-กลาง เบอร์ 3-5 เดิมมี 30% เพิ่มขึ้นเป็น 50% แต่ขณะนี้สภาวะอากาศที่ดีขึ้น จะทำให้สัดส่วนไข่ไก่เข้าสู่ภาวะปกติใน 2-3 สัปดาห์ ส่วนสถานการณ์ราคาไข่ไก่ ยังอยู่ภายใต้โครงสร้างราคาที่กำหนด โดยไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเฉลี่ยฟอง 3.80 บาท และไข่ไก่เบอร์ 3 เฉลี่ยฟอง 4.08 บาท ขณะเดียวกัน กรมฯ ได้เชื่อมโยงไข่ไก่จากฟาร์มขนาดย่อย มาจำหน่ายผ่านรถโมบายตรงฟาร์ม และห้างท้องถิ่น ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ประชุมร่วมกับสมาคมผู้

เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือในด้านปัจจัยการผลิตและสภาพคล่องให้”

นายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้ไข่ไก่ราคาแพงช่วงนี้มาจากต้นทุนการเลี้ยงสูงขึ้น โดยเฉพาะปัญหาอาหารสัตว์ เพราะหากเทียบกับช่วงก่อนหน้าไข่ไก่ 2.70-2.80 บาท อาหารไก่ตก กก.ละ 9-10 บาท แต่มาวันนี้อาหารไก่แพงขึ้นเท่าตัวเป็น 19 บาท ค่าแม่พันธุ์ไก่ก็ขึ้นมาจากตัวละ 5 บาท จาก 170 บาท เป็น 175 บาท ไม่นับรวมค่าไฟ น้ำมันที่เพิ่มขึ้น

“ทุกวันนี้รู้สึกน้อยใจ ที่ถูกมองว่าเป็นตัวการที่ทำให้ไข่ไก่ราคาแพง เกษตรกรแทบไม่ได้กำไรจากการขายไข่ไก่ และมีผู้เลี้ยงมากกว่า 10% ขาดทุนจนต้องเลิกเลี้ยงไปมากทุกวันนี้ต้นทุนการเลี้ยงไข่ไก่จาก **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** ตกฟองละ 3.71 บาท แต่ราคาขายในท้องตลาดเพิ่งขยับมา 3.80 บาท กำไรเพียง 9 สตางค์เท่านั้น และก่อนหน้านี้นายได้ต่ำกว่าต้นทุนมาตลอด ส่วนข่าวที่ไข่ไก่ฟอง 5-6 บาทอาจเป็นเพราะมีพ่อค้าคนกลางซื้อไปขายต่อทำกำไร”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับราคาไข่ไก่ขายปลีก วันที่ 14 มิ.ย. 66 ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม 3.80 บาทต่อฟอง ไข่ไก่ เบอร์ 0 ราคา 4.30 บาทต่อฟอง ไข่ไก่ เบอร์ 1 ราคา 4.10 บาทต่อฟอง ไข่ไก่ เบอร์ 2 ราคา 3.90 บาทต่อฟอง ไข่ไก่ เบอร์ 3 ราคา 3.80 บาทต่อฟอง.

"จุนทร" ต่ออายุควบคุมอาหารสัตว์

● เกษตรกรบ่นน้อยใจถูกกล่าวหาเป็นตัวการ "ไข่แพง"

จับตา 16 มิ.ย.นี้ "จุนทร" เคาะจับอาหารสัตว์เป็นสินค้าควบคุมต่ออีกปี เกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่โอดอาหารสัตว์ราคาพุ่งเท่าตัว เพิ่งขายไข่ได้สูงกว่าต้นทุน บ่นน้อยใจ ถูกกล่าวหาเป็นตัวการทำให้ไข่ไก่ราคาแพง ไข่ไก่ 5 บาทมาจากพ่อค้าคนกลาง ขณะที่กรมการค้าภายใน คาดอีก 2-3 สัปดาห์สถานการณ์ไข่ไก่กลึกลาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 16 มิ.ย.66 นายจุนทร ลักขณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เพื่อพิจารณาการทบทวน และต่ออายุบัญชีสินค้าและบริการควบคุมประจำปี ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ซึ่งมีหลายสินค้าที่ต้องจับตา โดยเฉพาะอาหารสัตว์ที่ราคาทรงตัวในระดับสูงจนทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้บริโภคเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาสินค้าปลายทางที่เพิ่มขึ้น จึงคาดการณ์ว่า กกร.จะพิจารณานอมนิติให้อาหารสัตว์อยู่ในบัญชีสินค้าควบคุมปี 66 ต่ออีก 1 ปี โดยจะควบคุมทั้งในส่วนของราคา หากผู้ผลิตผู้ค้าจะปรับขึ้นราคา ต้องขออนุญาตก่อน รวมถึงต้องแจ้งปริมาณสต็อกให้กรมการค้าภายในรับทราบสม่ำเสมอ

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงกระแสข่าวราคาไข่ไก่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในขณะนี้ว่า กรมได้ติดตามสถานการณ์การผลิต และภาวะการค้าไข่ไก่ในตลาดทั้งระดับค้าส่ง และค้าปลีกอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้หารือร่วมกับผู้เลี้ยงมาโดยตลอด พบว่า ปริมาณไข่ไก่ปัจจุบันเริ่มปรับเข้าสู่ภาวะสมดุลจากช่วงก่อนหน้านี้ โดยขณะนี้ปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดประมาณ 43 ล้านฟอง/วัน เพียงพอต่อการบริโภคที่เฉลี่ยประมาณ 41.5 ล้านฟอง/วัน และไม่มีปัญหาการขาดแคลนแน่นอน

ส่วนสถานการณ์ด้านผลผลิต พบว่า จากสภาวะอากาศร้อนจัดตั้งแต่ช่วงต้นปี ส่งผลให้

ไก่กินอาหารลดลง ออกไข่ขนาดเล็กลง จากเดิมไข่ไก่ขนาดใหญ่ เบอร์ 0 จะมีเข้าตลาดสัดส่วน 15% ของไข่ทั้งหมด แต่ปัจจุบันเหลือ 5% ส่วนเบอร์ 1 เหลือ 15% จาก 25% ขณะที่ไข่ขนาดเล็ก-กลาง (เบอร์ 3-5) จากเดิมมีเพียง 30% แต่เพิ่มขึ้นถึง 50% และเบอร์ 2 ยังคงเดิมที่ 30% แต่ฝนที่ตกมากขึ้นในช่วงนี้ คาดว่าสัดส่วนไข่ไก่น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในช่วง 2-3 สัปดาห์จะมีปริมาณไข่ไก่เบอร์ใหญ่เพิ่มขึ้น และราคาลดลงอย่างไรก็ตาม ราคาไข่ไก่ปัจจุบันยังอยู่ภายใต้โครงสร้างราคาที่ดีดูแล โดยราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเฉลี่ย 3.80 บาท/ฟอง และเบอร์ 3 เฉลี่ย 4.08 บาท/ฟอง

"กรมได้เชื่อมโยงไข่ไก่จากฟาร์มขนาดย่อมมาจำหน่ายผ่านรถโมบายธงฟ้าและห้างท้องถิ่น เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และประชุมร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่เพื่อช่วยเหลือปัจจัยการผลิตและสภาพคล่องให้กับผู้เลี้ยง รวมทั้งได้ให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคา หากพบเห็นการกักตุน หรือจำหน่ายราคาที่ไม่เป็นธรรมแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ จะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ หากพบกระทำผิดจะมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ"

ส่วนนายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้กล่าวว่า สาเหตุที่ราคาไข่ไก่ราคาแพงช่วงนี้มาจากต้นทุนการเลี้ยงสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาอาหารสัตว์ หากเทียบกับช่วง

ก่อนหน้า ไข่ไก่อยู่ที่ 2.70-2.80 บาท/ฟอง ราคาอาหารไก่ประมาณ 9-10 บาท/กิโลกรัม (กก.) แต่วันนี้อาหารไก่แพงขึ้นเท่าตัวเป็น 19 บาท ค่าแม่พันธุ์ไก่ขึ้นมาอีก 5 บาท/ตัว จาก 170 บาท เป็น 175 บาท ไม่นับรวมค่าไฟ ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น

"ทุกวันนี้เกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่ถูกละเลยว่าเป็นตัวการที่ทำให้ไข่ไก่ราคาแพง ทั้งที่ทุกวันนี้เกษตรกรแทบไม่ได้กำไรจากการขายไข่ไก่ และมีผู้เลี้ยงมากกว่า 10% ขาดทุนจนต้องเลิกเลี้ยงไปมาก ต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตก 3.71 บาท/ฟองแต่ราคาขายในตลาดเพิ่งขยับมา 3.80 บาท/ฟองกำไรเพียง 9 สตางค์เท่านั้น และก่อนหน้านี้ก็ขายได้ต่ำกว่าต้นทุนมาตลอด ส่วนข่าวที่ไข่ไก่เพิ่มขึ้นเป็น 5-6 บาท/ฟองอาจเป็นเพราะมีพ่อค้าคนกลางซื้อไปขายต่อทำกำไร ไม่ได้เป็นราคาที่เกษตรกรขาย"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 14 มิ.ย.66 ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม 3.80 บาท/ฟอง, เบอร์ 0 ราคา 4.30 บาท/ฟอง, เบอร์ 1 ราคา 4.10 บาท/ฟอง, เบอร์ 2 ราคา 3.90 บาท/ฟอง และเบอร์ 3 ราคา 3.80 บาท/ฟอง.

บอรรถราคาสินค้าถูกแผนกำกับดูแลปี66
ส่วนไข่ไก่แพงไม่หยุดปมต้นทุนผลิตพุ่ง
> 10

บอรรถราคาสินค้าถูกแผนกำกับดูแลปี66 ส่วนไข่ไก่แพงไม่หยุดปมต้นทุนผลิตพุ่ง

แผนดูแลราคาสินค้า

- คสม.เห็นชอบ
- มติคณะกรรมาธิการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)
- ออกประกาศ คณะกรรมาธิการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 65 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 25 ม.ค.65
- กำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม 5 รายการจากประกาศปี 2564 กำหนดรายการสินค้าควบคุม 46 รายการ+ บริการควบคุม 5 รายการ

บังคับใช้ 1 ปี (นับตั้งแต่ 1 ก.ค. 2565)

รายการสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลง (พ.ศ. 2566)

ราคาปรับขึ้น 333 รายการ	ราคาคงที่ 36 รายการ	ราคาลดลง 61 รายการ
<ul style="list-style-type: none"> • โกสุด • มะนาว • กระเทียม • มะพร้าว • ต้นหอม • กุ้งขาวสำเร็จรูป • อาหารแช่แข็ง • อาหารกลางวัน(ข้าวราดแกง) • อาหารเย็น(อาหารตามสั่ง) • ข้าวแกง-ข้าวกล่อง • กาชูหุงต้ม 	<ul style="list-style-type: none"> • รองเท้าแตะหนังสตรี • รองเท้ากีฬาสตรี • กระโปรงเด็ก • ค่าภาษีรถยนต์ประจำปี • ค่าบริการส่วนกลาง • ค่าบริการขนส่ง • หนังสือพิมพ์ • นิตยสารรายเดือน 	<ul style="list-style-type: none"> • เนื้อสุกร • กระดุกซี่โครงหมู • ชมพู • น้ำมันพืช • เสื้อยืดบุรุษ • ค่ากระแสไฟฟ้า • เครื่องซักผ้า • พงชั๊กฟ็อก • ผ้าอนามัย • น้ำมันเชื้อเพลิง • ค่าสมาชิกเคเบิลทีวี

ราคาสินค้าสำคัญ



ที่มา : กรมการค้าภายใน / สผ. กราฟฟิค กรุงเทพธุรกิจ 16/6/2566

กรมการค้าภายใน

ถกผู้เลี้ยงไก่ตรึงราคา

กรุงเทพธุรกิจ • “จรินทร์” นั่งหัวโต๊ะประชุม คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการวันนี้ (16มิ.ย.) คาดกำหนดแผนดูแลราคา-ปริมาณสินค้าสำคัญ หลังพบพ.ค. สินค้าหลายรายการปรับ

เพิ่ม ขณะกรรมการค้าภายในหารือผู้เลี้ยงไก่ไข่กล่อมตรึงไข่คละหน้าฟาร์ม

“ราคาสินค้า” ที่ปรับตัวสูงขึ้นหลายรายการจากปัจจัยต้นทุนการผลิตสูงขึ้น อันเป็นผลกระทบจากสาเหตุนอกประเทศซึ่งควบคุมไม่ได้ ทั้งปัญหาราคาน้ำมันและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทำให้ต้นทุนการผลิตหลายรายการสูงขึ้น

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์

เปิดเผยว่าวันนี้ (16 มิ.ย.) นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 2 /2566 เพื่อกำหนดแนวทางการดูแลราคาสินค้า ก่อนให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเพื่อออกประกาศและมีผลบังคับใช้ต่อไป

สำหรับวาระพิจารณาสำคัญเกี่ยวกับทบทวนและต่ออายุบัญชีสินค้าและบริการควบคุมประจำปีซึ่งมีหลายสินค้าที่ต้องจับตา โดยเฉพาะอาหารสัตว์ที่ขณะนี้มียาฆ่าหญ้าในระดับสูงจนทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยง และประชาชนที่บริโภคเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ได้รับ

ความเดือดร้อนจากราคาสินค้าปลายทางที่เพิ่มขึ้น

“ในการประชุมครั้งนี้มีการคาดการณ์ว่า กระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาต่ออายุอาหารสัตว์ให้อยู่ในบัญชีสินค้าควบคุมต่อไปอีกปี โดยจะควบคุมทั้งในส่วนราคาหากอาหารสัตว์จะปรับขึ้นราคาต้องมีการขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ก่อน รวมถึงต้องมีการแจ้งปริมาณ สต็อกให้กรมรับทราบสม่ำเสมอด้วย”

สถานการณ์ราคาสินค้าปัจจุบัน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ระบุว่าเดือนพ.ค.ราคาสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงได้แก่ สินค้าราคาปรับเพิ่มขึ้น 333 รายการ เช่น ไข่สด นมผง อาหารสำเร็จรูป ก๊าซหุงต้ม ขณะที่สินค้าที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลง 36 รายการเช่น ค่าบริการขนส่ง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสินค้าที่ราคาลดลง 61 รายการ เช่น เนื้อสุกร น้ำมันเชื้อเพลิง

เกษตรกรขี้ปมปัญหาต้นทุนผลิตสูง

นายมานโซ ชูทับทิม นายกสมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่กล่าวว่า ได้เข้าหารือกับกรมการค้าภายในถึงสถานการณ์ปัญหาของผู้เลี้ยงไข่ไก่ โดยเฉพาะต้นทุนที่สูงขึ้นจากราคาอาหารสัตว์และค่าพลังงานที่ปรับสูงขึ้น รวมแล้วต้นทุนการเลี้ยงไข่ไก่เพิ่มมากถึง 30-40%

ซึ่งทางกรมการค้าภายในก็รับทราบถึงปัญหาและเห็นใจซึ่งก็พยายามหาทางออกเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้บริโภค โดยกรมฯจะช่วยลดภาระต้นทุนของผู้เลี้ยง อย่างไรก็ตามขอฝากข้อคิดไว้ว่า จะทำอะไรขอให้ฝนตกทั่วฟ้า

ไม่ใช่คนกลุ่มหนึ่งได้ประโยชน์ อีกกลุ่มหนึ่งเสียประโยชน์ ซึ่งก็จะแก้ปัญหาไม่ได้

“ปัจจุบันยังไม่มีการปรับขึ้นราคา โดยราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ 3.80 บาท ยกเว้นสถานการณ์เปลี่ยนแปลงก็อาจต้องมีการทบทวนกันใหม่”

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดี

กรมการค้าภายในกล่าวว่า ได้หารือร่วมกับผู้เลี้ยงไข่ไก่มาโดยตลอด พบว่า ปริมาณไข่ไก่ปัจจุบัน เริ่มปรับเข้าสู่ภาวะสมดุลจากช่วงก่อนหน้านี้ โดยปริมาณไข่ไก่ขณะนี้ ออกสู่ตลาดประมาณ 43 ล้านฟองต่อวัน เพียงพอต่อการบริโภคที่เฉลี่ยประมาณ 41.5 ล้านฟองต่อวัน ซึ่งไม่มีปัญหาการขาดแคลนแต่อย่างใด

ส่วนสถานการณ์ด้านผลผลิต พบว่ามีผลจากสภาวะอากาศร้อนจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นปี ส่งผลให้ไก่กินอาหารได้ลดลง ออกไข่ขนาดเล็กลง แต่จากสภาวะอากาศที่ดีขึ้น เนื่องจากมีฝนตกมากขึ้น คาดว่าจะทำให้สัดส่วนไข่ไก่ที่จะเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงประมาณ 2-3 สัปดาห์ ซึ่งจะทำให้มีปริมาณไข่ไก่เบอร์ใหญ่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันยังอยู่ภายใต้โครงสร้างราคาที่กรมการค้าภายในกำกับดูแล โดยราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 3.80 บาท และไข่ไก่เบอร์ 3 เฉลี่ยฟองละ 4.08 บาท

พาณิชย์หนุนปัจจัยผลิต-สภาพคล่อง

นายวัฒนศักดิ์ กล่าวว่า ในเบื้องต้นกรมฯได้เชื่อมโยงไข่ไก่จากฟาร์มขนาดย่อยมาจำหน่ายผ่านรถโมบายธงฟ้าและห้างท้องถิ่น เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และได้ประชุมร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยง เพื่อช่วยเหลือในด้านปัจจัยการผลิตและสภาพคล่องให้กับผู้เลี้ยงอีกทางหนึ่ง รวมทั้งได้ให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ตรวจสอบติดตามราคาและการจำหน่ายไข่ไก่อย่างใกล้ชิด ไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคารวมทั้งกำกับดูแลการปิดป้ายแสดงราคาโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากพบเห็นว่ามีกรกักตุนหรือฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะมีโทษตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปีปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

รองปลัดฯลงพื้นที่ เยี่ยมตลาดกลาง ยางพาราที่สงขลา แนะนำข้อปฏิบัติ

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา โดยมีนายจักรพงษ์ อมรทวีชัย นักวิชาการตลาด 4 สำนักงานตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา และคณะ คัดค้านรับ พร้อมด้วยผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย ที่สำนักงานตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา โดยนายเศรษฐเกียรติ เน้นย้ำให้พัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (traceability system) ของการผลิตยางพาราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมการให้ความร่วมมือกับภาคเอกชน ตลอดจน

การขยายตลาดต่างประเทศ

จากนั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรยางพารา ที่สวนยางพาราของนายสมพงษ์ ราชสุวรรณ อ.นาทวี จ.สงขลา และสวนยางพาราของนางพิมพ์ใจ อ่อนแก้ว อ.นาทวี จ.สงขลา ซึ่งเป็นสวนยางพาราดันแบบในการบริหารจัดการโรคราใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราด้วยปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับไตรโคเดอร์มา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรนาทวีนี ทั้งนี้ นายเศรษฐเกียรติ ให้ข้อแนะนำในการขยายผลการบริหารจัดการโรคราใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เช่นระบบโดรน เพื่อพ่นละอองสารกำจัดเชื้อราโรคราใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา เป็นต้น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปลูกพืชชนิดอื่นควบคู่ไปกับการปลูกยางพาราเพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้แก่เกษตรกร

เกษตรฯร่วมแลกเปลี่ยน พลิกโฉมเกษตร-อาหารยั่งยืน

น.ส.นฤมล สงวนวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก (UN Food Systems Summit : UNFSS) โดยเป็นประธานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Reconnecting the Partnerships : Thailand Food and Agriculture Systems Stocktaking ครั้งที่ 1 โดยมี Mr.Sridhar Dharmapuri, Senior Food Safety and Nutrition Officer, FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กทม.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ทบทวนความก้าวหน้า ประเด็นการพลิกโฉมระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนตามที่ประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลกเมื่อเดือนกันยายน 2564 และรวบรวมข้อคิดเห็น ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับจัดทำ Food and Agriculture Systems Stocktaking ของประเทศไทย เตรียมความพร้อม

การประชุม Food and agriculture stocktaking moment ระดับรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคมนี้ และเตรียมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit) ในเดือนกันยายน 2566

น.ส.นฤมลกล่าวว่า ได้ดำเนินการในส่วนต่างๆ เพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นที่จะพลิกโฉมระบบเกษตรและอาหารที่ครอบคลุม ยืดหยุ่นและยั่งยืน ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการเตรียมความพร้อมเพื่อร่วมประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก สำนักการเกษตรต่างประเทศ ได้จัดเวที National Dialogue มากกว่า 10 ครั้ง โดยร่วมกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สถาบันการวิจัย รวมถึงหน่วยงานในระดับนานาชาติ นำหลักการของการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก มาเป็นแนวทางเชื่อมโยงระบบอาหารกับมิติความยั่งยืนและเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย และใช้หารือกับภาคส่วนต่างๆ ผ่านกิจกรรม

“อิม..และ..ดี..2030” ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มาร่วมทำงาน และร่วมขับเคลื่อนประเด็น “ระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน”

“การประชุมครั้งนี้ยังเป็นหนึ่งในโครงการ Technical assistance for national pathway for food and agriculture systems transformation เพื่อจัดทำกรอบนโยบายการพลิกโฉมระบบเกษตรและอาหารที่ครอบคลุม ยืดหยุ่นและยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และขอบคุณ FAO ที่สนับสนุนประเทศไทยเสมอมา ตั้งแต่การจัดทำ Dialogues เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปัจจุบัน เพื่อให้ประเทศไทย มีกรอบการดำเนินงานเพื่อพลิกโฉมระบบเกษตรและอาหาร อย่างเป็นรูปธรรม” น.ส.นฤมล กล่าว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 16 มิถุนายน 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15386

หน้า: 8(บนขวา)

Col.Inch: 15.79 Ad Value: 19,737.50

PRValue (x3): 59,212.50

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยม



ตรวจเยี่ยม : นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา เน้นย้ำให้พัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับการผลิตยางพาราให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล และขยายตลาดต่างประเทศ

กรมชลประทานจับมือ UNDP

สร้างภูมิคุ้มกันรับมือโลกร้อน นำร่องโครงการยมน่าน



จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ซึ่งจะมีผลต่อการบริหารจัดการน้ำของ กรมชลประทาน กรมจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ที่ได้รับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) ทำโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย เป้าหมายเพื่อยกระดับการรับมือสถานการณ์และลดผลกระทบด้านการดำรงชีพของประชาชนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมได้ร่วมมือกับ UNDP ดำเนินโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ด้วยการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยั่งยืน (Enhancing Climate Resilience in Thailand through Effective Water Management and Sustainable Agriculture) โครงการ 4 ปี (2566 - 70) โดยคณะกรรมการของ UNDP ได้เลือกพื้นที่โครงการส่งน้ำและ

บำรุงรักษายมน่าน เป็นพื้นที่นำร่อง เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นจุดความร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถรับมือความแปรปรวนของสภาพอากาศและลดผลกระทบในการทำการเกษตรและการดำรงชีวิต และคาดว่าเกษตรกรจะมีความเข้าใจในข้อมูลด้านน้ำ สามารถวิเคราะห์และวางแผนการเพาะปลูกได้เหมาะสม นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และชุดศึกษานี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

สำหรับ เหตุผลที่เลือกพื้นที่โครงการชลประทานลุ่มน้ำยม่น่าน ซึ่งมีพื้นที่ 7 อำเภอใน 3 จังหวัด (พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์) พื้นที่รับประโยชน์กว่า 125,000 ไร่ นั้น เนื่องจากกรมชลฯ และ UNDP เห็นว่า เป็นพื้นที่วิกฤติที่เกิดภัยทั้งท่วมและแล้งเกือบทุกปี เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มีความเสี่ยงต่ออุทกภัย และมีต้นทุนในการปรับตัว โดยก่อนหน้านี้กรมชลฯได้ร่วมกับเกษตรกรปรับปรุงปฏิบัติการเพาะปลูก เช่น ทွ่งบางระกำ จากเดิมเริ่มปลูกข้าวเดือนพ.ค. ให้ขยับขึ้นมาปลูกเม.ย. เพื่อให้เกี่ยวข้าวก่อนเดือน ส.ค. ทั้งนี้ เพื่อเสี่ยงฤดูน้ำหลากซึ่งมักจะทำให้เกิดปลายส.ค. โดยกรมชลฯจะดูแลเรื่องการส่งน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเวลาดังกล่าวก่อนจะเป็น

แก้มลิงรับน้ำองในฤดูฝน ส่งผลให้พืชผลการเกษตรไม่เสียหาย เป็นการบริหารน้ำโดยไม่ได้พึ่งระบบโครงสร้างชลประทานที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง เช่นประตูระบายน้ำเป็นต้น แต่ใช้ระบบปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศขณะที่ปัญหาของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่คือการขาดข้อมูลรอบด้านในเรื่องความเสี่ยงด้านผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

“ตั้งเป้าหมายว่าเมื่อจบโครงการ 1.เกษตรกรจะมีความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลด้านการพยากรณ์น้ำ การคาดการณ์สถานการณ์ นำมาสู่ความร่วมมือการวางแผนบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อใช้ร่วมกันกับภาครัฐทั้งการบริหารโดยคนและเครื่องมือหรือเทคโนโลยี 2.การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานผสมผสานกับมาตรการสิ่งก่อสร้างเชิงนิเวศ และ 3.เกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ผ่านระบบเทคโนโลยี สำหรับวางแผนการผลิตได้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของสินค้าเกษตร นอกจากนั้น กระทรวงพาณิชย์จะเข้ามามีส่วนร่วมกับเครือข่ายพัฒนาด้านการตลาดผ่านการออนไลน์ รวมถึงการเชื่อมโยงสถาบันทางการเงินเพื่อสนับสนุนทุน ซึ่งการบริหารตั้งแต่ต้นทางคือการผลิตถึงปลายทางคือตลาดนำมาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” นายทวีศักดิ์ กล่าว



เกษตรวันนี้.....● สภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ เดือนผู้ปลูกงาในระยะออก จนถึงอายุ 30 วัน รับมือหนอนห่อใบงา หนอนห่อใบงา เริ่มเข้าทำลายตั้งแต่งอกพ้นผิวดิน หนอนจะเข้าทำลายโดยการชักใยดึงใบงามาห่อตัวไว้แล้วกัดกินใบ ถ้าหนอนเข้าทำลายตั้งแต่ต้นอ่อน ต้นงาจะตาย ทำให้ต้องปลูกซ่อมใหม่ เมื่องาโตขึ้นหนอนจะเข้าทำลาย ตายอด ดอก ใบ และฝัก ทำให้สูญเสียผลผลิต 27-40 เปอร์เซ็นต์.....● แนวทางป้องกัน/แก้ไข 1. ใช้กับดักแสงไฟ ดักตัวเต็มวัย คือ มีแสงกลางคืนไม่ให้สว่างจ้า 2. พ่นสารฆ่าแมลง ไตรอะโซฟอส 40% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไซฟลูทริน 10% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบหนอนมากกว่า 2 ตัวต่อแถวยาว 1 เมตร หรือ พ่น 3 ครั้ง เมื่องาอายุ 5, 20 และ 40 วัน.....●

นายกะหล่ำปลี

ธ.ก.ส.-ธอส.ช่วยเหลือผู้ที่เติมพิกัด

นายฉัตรชัย สิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและวิกฤติโควิด-19 ได้ส่งผลให้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนและหนี้นอกระบบเพิ่มขึ้นนั้น ธ.ก.ส.ได้เปิดจุดให้คำปรึกษาที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขและป้องกันหนี้นอกระบบในครัวเรือนของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การดำเนินงานมีความสะดวก รวดเร็ว และผู้ที่มีปัญหาหนี้สามารถเข้าถึง ธ.ก.ส.ได้ง่ายขึ้น สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางออนไลน์ในโครงการ "มีหนี้บอกบอก ธ.ก.ส." จากเดิมต้องไปที่สาขา โดยประชาชนต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.baac.or.th และไลน์ BAAC Family ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น ภาระหนี้สิน และช่องทางติดต่อกลับในระบบ

"ธ.ก.ส.มุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้เกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน ควบคู่กับการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ เพื่อให้หลุดพ้นกับดักหนี้นอกระบบได้อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้เดินหน้าแก้ไขปัญหานี้ นอกระบบให้เกษตรกรลูกค้ากลับเข้ามาอยู่ในระบบของ ธ.ก.ส. 710,123 ราย เป็นเงินกว่า 59,759.77 ล้านบาท"

นายฉัตรชัยกล่าวว่า ธ.ก.ส.ได้เตรียมวงเงินสินเชื่อเบื้องต้น 1,000

ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหานี้สิน เดิม หรือใช้ลงทุนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ เป็นต้น เช่น สินเชื่อกองทุน หมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน เพื่อสงวนรักษาที่ดินจากการจำนอง ขายฝาก หรือใช้ที่ดินเป็นประกันหนี้ วงเงินสูงสุด 2.5 ล้านบาท ต่อราย อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี หากชำระหนี้ต่อเนื่อง อัตราดอกเบี้ยจะลดเหลือ 4%, 3% และ 2% ต่อปี ตามลำดับ ระยะเวลาชำระไม่เกิน 20 ปี และสินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินภายนอก วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท กรณีสงวนรักษาที่ดินวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 ปี เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ออกแนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มที่มีปัญหาการผ่อนชำระอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นหนี้เสียและกำลังจะเป็นหนี้เสียรวมกว่า 30,000 ราย มูลหนี้เกือบ 40,000 ล้านบาท โดยขยายระยะเวลามาตรการความช่วยเหลือออกไปถึงสิ้นปี 2566 จากเดิมสิ้นสุดเดือน มิ.ย.นี้ ทั้งขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ และปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยกลุ่มที่เป็นหนี้เสียมีอยู่กว่า 13,800 ราย มูลหนี้ราว 16,000 ล้านบาท ส่วนที่มีสถานะบัญชีปกติแต่ขอความช่วยเหลืออีกกว่า 21,000 ราย วงเงินต้นคงเหลือกว่า 22,000 ล้านบาท.



สก๊อปพิเศษ

๑ ทีมข่าวภูมิภาค

แปลงใหญ่จังหวัดต.บ้านหันจ.ขอนแก่น เดินหน้ายกระดับการผลิตสู่มาตรฐาน GAP

ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการดำเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ โดยวางระบบการผลิต และการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนำการผลิตนำไปสู่การจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคต



ชุมชนตำบลบ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรกรรม เป็นอาชีพหลัก ข้อจำกัดหรือปัญหาในการประกอบอาชีพ คือ มีที่ดินทำกินน้อย ที่ดินทำกินกับที่พักอาศัยอยู่ใกล้กันมาก เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจกรรมที่ทำอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถสร้างรายได้ที่แน่นอน หรือไม่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับตนเอง และครอบครัวได้ เกษตรกรใน ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพทางการเกษตรเพื่อให้เหมาะสมกับข้อจำกัดของแต่ละบุคคลและสถานการณ์ปัจจุบัน ปี 2559 ชุมชนบ้านหนองไฮ หมู่ 11 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จังหวัดขอนแก่นจำนวนหนึ่ง ได้ริเริ่มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อบริโภคและจำหน่าย เป็นการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรเพื่อแก้ไขข้อจำกัดได้อย่างได้ผล คือ การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ใช้พื้นที่น้อย ใช้แรงงานน้อย สามารถดำเนินการได้ภายในครัวเรือน และเกษตร



กรที่มีอายุมากสามารถทำได้ ส่งผลให้ครอบครัวมีความพอเพียงด้านอาหารไม่ขาดแคลน อีกทั้งยังก่อให้เกิดอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ประกอบกับมีการเก็บข้อมูลบันทึก ต้นทุน รายได้ รายจ่าย และกำไร จึงเห็นเป็นช่องทางอาชีพ จึงชักชวนเกษตรกรรายอื่นที่สนใจร่วมเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาชีพสืบมาจากเดิมที่มีการรวมกลุ่มกันแบบธรรมชาติ

จนกระทั่ง ปี 2562 จึงได้มีการรวมกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ขอจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ ชื่อแปลงใหญ่ทั่วไป (จิ้งหรีด) หมู่ 11 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น มีสมาชิกจำนวน 33 ราย จาก 5 หมู่ บ้านในตำบลบ้านหัน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหัน หมู่ 6 บ้านหนองซึ้งเห็น หมู่ 9 บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ 11 บ้านหนองไฮ และหมู่ 16 บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ ปีพ.ศ.2565 สมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย จาก 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 3 บ้านหนองไฮ และหมู่ 10 บ้านหนองแวง รวมเป็น 7 หมู่บ้าน ในปัจจุบัน การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในชุมชนตำบลบ้านหันอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นได้ขยายวงกว้างมากขึ้น มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่รู้จักของพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อจิ้งหรีดถึงชุมชน และกลุ่มมีการรวมจำหน่ายผลผลิตร่วมกัน มีเกษตรกรรุ่นใหม่ในกลุ่มเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ ในการจัดทำแผนการผลิตและการตลาด

นายประสง หวานเพลิน ประธานแปลงใหญ่ทั่วไป (จิ้งหรีด) หมู่ 11 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น กล่าวว่า เริ่มเลี้ยงจิ้งหรีดเมื่อปี พ.ศ. 2560 การเลี้ยงแรกๆจากที่ภรรยาเป็นแม่ค้าอยู่แล้วก็เลยมีการไปรับซื้อจิ้งหรีดจากสมาชิกไปรับมาโลละ 100 บาท เรามาช่วยขายที่ตลาดมันก็ได้ถึง 200 เลยได้กำไรกำไรโลกรัมละ 100 บาท เริ่มศึกษาจากกลุ่มที่เลี้ยงเรื่อยมา และมีการจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ ในปี 2562 สมาชิก 33 ราย และจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนในปี 2563 ทางด้านของเกษตรกรอำเภอได้เข้ามาแนะนำทางกลุ่มเราเลี้ยงจิ้งหรีดयेะขึ้น ทำ



กิจกรรมเรื่อยมา ต่อมาในปี 2564 ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด งบประมาณสนับสนุนเป็นเงิน 3 ล้านบาท มาจัดสร้างอาคารโรงเลี้ยงจิ้งหรีดที่ได้มาตรฐาน จำนวน 3 หลัง เพื่อให้ผลผลิตได้รับรองมาตรฐาน



GAP เครื่องอบแห้งเพื่อลดต้นทุนและแรงงานในการตากทำความสะอาดแห้ง และตู้แช่เพื่อรวบรวมผลผลิตจำหน่ายแบบแช่แข็งเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า ทั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานที่ช่วยผลักดันเชื่อมโยงประสานทำให้กลุ่มเกิดการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอบรมความรู้และการผลิต การแปรสภาพจากตัวสดมาเป็นตู้แช่แข็งเพื่อที่จะเป็นการเก็บจิ้งหรีดในช่วงที่ผลผลิตมีปริมาณมาก

นายธงชัย มูลคำศรี เกษตรจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้าหมายหลักคือ การรวมกลุ่มบริหารจัดการสินค้าเกษตรเพื่อการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้า เชื่อมโยงการตลาด สำหรับสินค้าจิ้งหรีด เป็นสินค้าที่มีผลตอบแทนต่อหน่วยสูง ใช้น้ำและพื้นที่ในการผลิตน้อย ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด และคาดว่าจะมีคามต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจาก FAO ประกาศให้แมลงเป็นแหล่งอาหารในอนาคตของโลกแต่ก็ยังมีประสบปัญหาในกระบวนการผลิตจังหวัดขอนแก่น มีกลุ่มแปลงใหญ่จิ้งหรีด ทั้งสิ้นจำนวน 8 กลุ่ม สมาชิกกว่า 240 ราย